
‘หอสมุดอิเล็กทรอนิกสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

บรมราชินีนาถ รร.โพธาวัฒนาเสนีย’ ผลแหงความ

รวมมือรวมใจจากหลายภาคสวน

— โดย สมาคมศิษยเกา ผูปกครอง และครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย —

ดวยความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาและอาชีพตอบรมราชวงศ ในการจัดโครงการสรางอาคารหอ

สมุดอิเล็กทรอนิกสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งปัจจุบันไดรับพระราชทานนามวา

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ที่มีผูรวมเป็นจํานวนมาก เริ่มจากสมาคมศิษยเกา ผูปกครอง

และครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย โดยมีคุณวิบูลย คูหิรัญ เป็นนายกสมาคม ไดประชุมมีมติใหจัดสรางอาคารหอสมุด

อิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศที่มี

ตอปวงชนชาวไทยอยางมากตลอดมา ในโอกาสที่ในปี 2547 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรม

ราชินีนาถ มีพระชนมายุ 6 รอบ (72 พรรษา) ใชชื่ออาคารวา “อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ”

ดังนัน้สมาคมฯ จึงเริ่มจัดหาที่ดินที่จะใชสรางอาคารน้ี ดวยความรวมมือของทุก ๆ คน คณะกรรมการมีคุณทรงศักดิ ์

เตชอัมพร เป็นประธาน ซื้อที่ดินติดกับโรงเรียนไดจํานวน 11 ไรเศษ เจาของที่ดินคือคุณเผื่อน ศิริสมบูรณ และลูก 5

คน คิดราคาเพียง 10 ไร สวนเกินนัน้รวมสนับสนุนการกอสรางครัง้น้ีดวย ซึ่งตอมาไดรับความกรุณาจาก ฯพณฯ พล.

อ.สุรยุทธ จุลานนท ชวยประสานใหทหารชางราชบุรีเขามาชวยในการปรับพื้นที่และพรอมกันน้ีทางสมาคมฯ ก็ไดให

ออกแบบอาคารตนแบบที่จะใชประเมินคากอสรางและสมาคมยังคงชวยกันหาทุนเพิ่มเติมที่จะใชในการกอสราง แต

เมื่อแบบอาคารเสร็จออกมาแลวผลประเมินราคาคากอสรางปรากฏวาตองใชเงินจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณที่เตรียม

ไวในครัง้นัน้ไมเพียงพอ แตคณะกรรมการสมาคมฯ ก็ยังคงไมละความคิดความคิดตัง้มัน่ในการที่จะดําเนินการตอให

สําเร็จ ดังนัน้ในปี 2557 คุณวิบูลย คูหิรัญ จึงไดอาสากลับมาเป็นนายกสมาคมฯ อีกครัง้ รวมกับคณะกรรมการที่ตัง้

ขึ้นก็มีความตัง้ใจมัน่ที่จะเรงดําเนินการสรางอาคารแหงน้ีใหสําเร็จ และไดขอพระเมตตาจากหลวงพออุทัย ปภงฺกโร

แหงวัดเกาะตาพุด (วัดศรีมฤคทายวัน) เป็นประธานจัดทอดผาปาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 โดยมี พล.ต.ท.สุชัย

สุขพันธโพธาราม เป็นที่ปรึกษาฝ ายฆราวาส ในครัง้นัน้มีผูรวมทอดผาปาจํานวนมาก รายใหญ อาทิ มูลนิธิโรง

พยาบาลโพธาราม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย และศิษยจํานวนมากของหลวงพออุทัย ทําใหได

เงินเพียงพอที่จะดําเนินการตอได โดยมี พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ และอาจารยสุนีย อังกุรวิโรจน คอยชวยประสานงา
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น และมีคุณลุงเยื่อ คุณป าสนิท นุตตะโร และคุณบํารุงรัตน เจียมจํารัส จากการไฟฟ าสวนภูมิภาค (กฟภ.) คอยชวย

เหลือ ในสวนของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนียนัน้ รอง ผอ.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รอง ผอ.โสภา ขําเจริญ และรอง

ผอ.สมบูรณ เสียงวัฒนะ ชวยประสาน จากนัน้จึงไดใหนําแบบอาคารตนแบบมาปรับปรุงจัดทํารายละเอียดใหครบและ

ขออนุญาตปลูกสรางโดยมีคุณวีรพล ปริญญาทิพย เป็นสถาปนิก คุณปิยะรัตน จันทรวงศ เป็นวิศวกร แลวประมูลได

บริษทัของคุณอดุล ศรีประภาพงศ (เคีย้ง) เป็นผูรับจางในราคาตํ่าเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติครัง้

น้ีดวย มีอาจารยสนัน่ โมมาลา คอยดูแลชี้จุดตาง ๆ ของสถานที่และคอยประสานกับหนวยตาง ๆ กอนไดวางศิลา

ฤกษ โดย ฯพณฯ องคมนตรี พล.ร.อ.จุมพล ปัจจุสานนท กรุณาเป็นประธานเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จากการ

ประสารงานพิธีของคุณสําเริง บารมี ซึ่งถือเป็นมหามงคลฤกษแกการกอสราง จนการกอสรางอาคารแลวเสร็จพรอม

ติดตัง้โซลารรูฟท็อปบนหลังคาอาคารเต็มพื้นที่ได 300 ตารางเมตร ผลิตไฟฟ าไดประมาณ 30 กิโลวัตต ซึ่งจะชวย

จายไฟฟ าเสริมใหกับอาคารสวนหน่ึงจะชวยประหยัดไฟฟ าไดมาก ทัง้น้ีระบบโซลารรูฟท็อปน้ีไดรับการสนับสนุนจาก

รองเลขาธิการคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) คุณพรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ที่ชวยประสานความชวย

เหลือแผงโซลารเซลล และการติดตัง้โดย 3 บริษทัคือ 1.บริษทั บางจากโซลารเอ็นเนอรยี จํากัด 2.บริษทั อินเตอร

แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 3.บริษทั ซุปเปอร เอนเนอรยี กรุป จํากัด มีคุณวุฒิชัย แกวคง เป็นวิศวกร

ประสานงานควบคุมการดําเนินการและตอเชื่อมกับระบบไฟฟ าของการไฟฟ าสวนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ตอเขามาเชื่อม

ตออินเวอรเตอร กับบริษทัฯ ทางอินเตอรเน็ตใหสามารถตรวจสอบการทํางานของระบบโซลารรูฟท็อปที่จอแสดงผล

ในหองสมุดที่ติดตัง้ไวตรงหน าหองบรรณารักษทัง้สามารถดูขอมูลสดหรือยอนหลังไดดวย ความทันสมัยของหอสมุด

น้ียังสามารถคนควาหาความรูตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายและระบบอินเตอรเน็ตที่ติดตัง้ไวดวย และเพื่อเป็นการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ ามากขึ้น ในดานแสงสวางนัน้ก็ใชหลอดไฟแบบแอลอีดีที่ประหยัดพลังงานติดตัง้ตลอดทัว่ทัง้อา

คาร ในสวนของไฟฟ าหลักที่ใชในอาคารและภายนอกอาคารตามโครงการน้ีมาจากการไฟฟ าสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่ง

ไดรับความอนุเคราะหอนุมัติใหฟรีทัง้ระบบขยายเขตไฟฟ าแรงสูง หมอแปลง 250 เควีเอและแรงตํ่าจนถึงอาคาร

จากผูวาการการไฟฟ าสวนภูมิภาค คุณเสริมสกุล คลายแกว และกอสรางโดยรวดเร็วจากการไฟฟ าสวนภูมิภาค อ.โพ

ธาราม จนเสร็จ ซึ่งมีระบบโซลารรูฟท็อปมาขนานเขาดวย

ในสวนระบบสารสนเทศอุปกรณตาง ๆ ไดรับการออกแบบแนะนําโดยคุณสมชาย สุระมณี ศิษยเกาของโรงเรียนรวม

กับอาจารยเมกทัศน ศรีคงอยู ในการกําหนดขนาด แบบ และจุดติดตัง้อุปกรณ และยังมีระบบกลองวงจรปิด ที่

สามารถติดตามดูบุคคลที่เขามาใชหองสมุดและบริเวณรอบอาคารทุกจุดอีกดวย ทัง้น้ียังมีอุปกรณมัลติมีเดียตาง ๆ ที่

ชวยใหสามารถดูขอมูล ขาวสารตาง ๆ มีหองฉายภาพยนตร และมีเวทีที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังมีพื้นที่

เตรียมไวใหอานหนังสือคนควาตาง ๆ และผอนคลายอริยาบถ รวมทัง้มีอุปกรณใชในการเรียนการสอน ระบบ

สารสนเทศที่สมาคมฯ จะรวมกับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ราชบุรี จัดฝึกอบรมใหเจาของกิจการขนาดกลาง

และขนาดเล็ก รวมทัง้เกษตรกรในพื้นที่ไดเรียนรูวิธีการขายของออนไลนและระบบอีคอมเมิรช การคนควาหาขอมูล

ตาง ๆ รวมทัง้มีการอบรมดานอนิเมชัน่ใหกับเยาวชนและผูที่มีความสนใจ ทัง้น้ีในการประมูลจัดหาอุปกรณตาง ๆ

ทัง้หมดมีนายแพทยสมบูรณ นันทานิช เป็นประธาน ชวยประสานงานดานตาง ๆ โดยอาจารยสุนีย อังกูรวิโรจน และ



อาจารยเมกทัศน ศรีคงอยู วางรูปแบบโดยสถาปนิกคุณอิศเรส ออกเวหา มีบริษทั ที.เอส.เค. ราชบุรี เป็นผูชนะ

ประมูลอุปกรณและติดตัง้ทัง้หมด

นอกจากน้ีจะมีอุปกรณที่จะใหผูใชหองสมุดที่มีจิตอาสาจัดทําสิ่งที่จะชวยผูพิการทางสายตาไดใชประโยชน ซึ่งอาจารย

บุญมี วิทยาภิรักษ ชวยหาขอมูลในการจัดซื้ออุปกรณเหลาน้ี โดยใชเงินบริจาคโดยตรงจากเจากรมทหารชาง พล.ท.

ธนดล สุรารักษ และภริยาคุณสุวรรณี สุรารักษ ซึ่งทานเจากรมทหารชางยังใหทหารชางชวยปรับพื้นที่ ขุดสระ วาง

ระบบทอน้ํา ป องกันน้ําทวมภายในโรงเรียน ทําถนนและที่จอดรถรอบ ๆ อาคารหอสมุด และซอมแซมถนนของ

โรงเรียนที่สึกหรอชํารุดจากการกอสรางอาคารหอสมุด และยังบริจาคเพิ่มเติมอีก 1 ลานบาท เพื่อใชจัดหาอุปกรณ

จําเป็นเพิ่มเติมและใชในการบริหารหองสมุดน้ีตอไปดวยในฐานะที่ทานเป็นศิษยเกาที่กลับมาชวยโรงเรียนใหเป็น

ตัวอยางกับบุคคลอื่นที่ควรแกการยกยอง

เมื่อตัวอาคารหอสมุดอาคารกอสรางเสร็จ สมาคมฯ ไดทําหนังสือขอพระราชทานนามอาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พรอมขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประดิษฐานที่ป ายชื่ออาคารดวย ซึ่งกองเลขานุการในองคสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ไดแจงใหใชชื่ออาคารหอสมุดอีเล็กทรอนิกสน้ีวา “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรม

ราชินีนาถ” และอนุญาตใหเชิญตราสัญลักษณที่ขออนุญาตไปประดิษฐานหน าอาคารดังกลาวดวย ซึ่งเป็นพระ

มหากรุณาธิคุณอยางยิ่งตอสมาคมฯ และปวงชนชาวไทยทัง้มวล

สําหรับการตกแตงภายในหองตาง ๆ ของอาคารเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด สมาคมฯ ไดขอคําปรึกษาจากหลายฝาย

รวมทัง้ ดร.สิริกร มณีรินทร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีประสบการณในเรื่องหองสมุดอยางดี

ดวยการประชุมรวมกับตัวแทนนักเรียนที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียนทัง้หมด และคณะครู ทําใหได

รับคําแนะนําที่ดีในการจัดรูปแบบตาง ๆ โดยมีสถาปนิกเป็นผูคอยประสานดูแลการออกแบบรวมกับบริษทัของคุณนพ

พล ชูกลิ่น ที่เขามาชวยสนับสนุนการออกแบบตูโตะตาง ๆ ของหองสมุดและจัดทําตูโตะรวมทัง้ติดตัง้ใหฟรีใหดู

สวยงามทันสมัยตามที่ไดรับคําแนะนําไว ซึ่งคุณนพพลไดประสงครวมสนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติฯ ในครัง้น้ี

ดวย

นอกจากน้ียังมีการติดตัง้มานภายในอาคารป องกันแสงและเสียงสะทอนเพราะผนังสวนใหญเป็นกระจก โดยไดจาง

เหมา หจก.มานดีบานสวย ของคุณประยุทธ ดวงจันทร ศิษยเกาของโรงเรียนในราคายอมเยา สวนการตกแตง

ภายนอกอาคาร ทหารชางไดดําเนินการทําถนน ที่จอดรถหน าอาคาร และมีการปลูกตนไมโดยบริษทั สวนนงนุช ของ

คุณกัมพล ตันสัจจา ที่ใหการสนับสนุน ทําใหทิวทัศนโดยรอบมีความสวยงาม ในสวนของเครื่องปรับอากาศนัน้ ได

ออกแบบและสอบราคา โดยไดใชยี่หอมิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี ้ที่ลดราคาใหเป็นพิเศษรวมสนับสนุนโครงการจากบริษทั

มหาจักรดีเวลอปเมนท จํากัด



สําหรับการเตรียมการที่จะบริหารหองสมุดน้ี ไดตกลงรวมกันกับอาจารยจุฑามาศ เกิดแกวฟ า ที่จะตัง้คณะทํางานขึ้น

มา รวมทัง้อาจารยชนิกา โพธิ ์กลัด อาจารยบุษกร อวมเครือ และหัวหน าภาควิชาตาง ๆ เพื่อรวมกับสมาคมฯ โดย

เบื้องตนไดมอบหมายใหอาจารยบุญมี วิทยาภิรักษ และอาจารยเมกทัศน ศรีคงอยู เป็นหลักแทนสมาคมฯ พิจารณา

วางแผนกําหนดแนวทางการบริหารใหตรงตามที่ไดตัง้เป าไวกอนหน า และตรวจเช็ควายังขาดหนังสือหรืออุปกรณใด

บาง ที่จะไดสรุปใหคณะกรรมการสมาคมฯ ไดพิจารณาตอไป ทัง้น้ีในอาคารหองสมุดที่ยังมีหองวางสําหรับทํางานและ

หองประชุมสมาคมฯ อยูดวย

สุดทายพื้นที่ที่อยูหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ อีกประมาณ 10 ไร ที่ประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฯ ไดมีมติใหจัดทําเป็นสวนพฤกษาศาสตรและจัดสรางจุดพักผอน 4 จุด ไวใหผูมาใชบริการและมาเยี่ยมชมได

นัง่พักผอน โดยทางเดินจะปูดวยอิฐตัวหนอน ซึ่งเป็นการสรางสวนตามวาระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ปี 2558 ซึ่งขณะน้ีไดมีการเตรียมพื้นที่

แลว โดยเจากรมการทหารชาง พล.ท.ธนดล สุรารักษ ไดมอบหมายใหทหารชางดําเนินการ พรอมที่จะปลูกตนไม

โดยกรรมการและผูสนับสนุนสมาคมฯ ตอไป เพื่อถวายความจงรักภักดีดวย ซึ่งนอกเหนือจากผูที่จะนําตนไมมาปลูก

เพียงอยางเดียวแลวก็ยังจะมีการบริจาคเงินสมทบเพื่อใชเป็นทุนในการดูแลตนไมแลวสวนแหงน้ีดวย

การทํางานเพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติตามโครงการจัดสรางอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และสวน

พฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติฯ ครัง้น้ีโดยรวมมีอาจารยนฤมลนาคทอง อาจารยเบญจา ขุนนคร อาจารยสุนีย อังกุรวิ

โรจน เป็นผูคอยประสานงานใหระหวางคณะกรรมการสมาคมฯ กับผูรับจาง มีคุณนาคิน จันเกษม คุณกฤษ สุวรรณ

โสภา รอง ผอ.สมบูรณ เสียงวัฒนะ คอยติดตามงานใหคําแนะนําและชีแ้นะการแกไข คุณชํานาญ มะลิสุวรรณ คุณ

ถม นวมมานะ คุณเอกชัย เอกหาญกมล คุณสวัส ธนวัฒนากุล จ.ส.อ.สมชาย เพ็งเจริญ พ.ต.อ.ไพจิตร รัตนดิลก ณ

ภูเก็ต ผอ.สุชาติ อํามฤคขจร และ ผอ.สัมพันธ บุญวานิช ชวยชีแ้นะทวงติงตาง ๆ รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ไมไดกลาว

ไว ณ ที่น้ี นอกจากน้ีที่จะลืมไมไดเลยคือคณะกรรมการสมาคมฯ ตลอดจนที่ปรึกษาทุกทานที่มีสวนอยางมากตัง้แต

ขัน้ตอนการอนุมัติโครงการ การจัดหาเงิน ทัง้ซื้อที่ดิน และการดําเนินการในขัน้ตอนตาง ๆ ที่ผานมา จนโครงการได

ลุลวงไปตามวัตถุประสงค.


